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ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

************************ 

ผู้มาประชุม 
1 นายตรีธวัฒน ์ สุขศรีปพัฒน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
2 นายหวัด ด่านกลาง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
3 นายธนวัฒน ์ จั่นปาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑ 
4 นายปรีชา ทองประดิษฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑ 
5 นายธงชาติ บุญรอด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๒ 
6 นายชู เรืองดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๒ 
7 นายจรัส อุชุภาพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๓ 
8 นายสงัด กลิ่นสุคนธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๓ 
9 นายอภิชาต ชูลขันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๔ 

10 นายบุญเกล้า ตั๊งถาวรการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๔ 
11 นางสาวกรุณา สร้อยสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๕ 
12 นางปวันรัตน์ รอดพ้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๕ 
13 นายนิยม อ่ิมอาบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๖ 
14 นายชาญชัย ทองไทย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๗ 
15 นายมานัต พูลเพิ่ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๘ 
16 นายกอบชัย บานแย้ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๘ 
17 นายณรงค์เดช อินมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๐ 
18 นางสาวพรทิพ อุทัยธรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๑ 
19 นายบุญอ้าย ทรัพย์มา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๒ 
20 นางสาวเรณู ฤทธิ์มาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๒ 
21 นายจิระ เอ็งพัวศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๓ 
22 นายพงศธร จันทร์ศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๓ 
23 นายบุญสืบ ดิษฐทองค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๔ 
24 นายสายชล บุบผา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๔ 
25 นายสุดจริต กลิ่นอยู่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๕ 
26 นายภมร อยู่เย็น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๖ 
27 นางจิราพร รอดภัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

ผู้ไม่มาประชุม (ลาการประชุม) 
1 นายเอกชัย เจิมสุวรรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๐ 
2 นายด ารงค์ ปุยอรุณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๐ 
3 นางปรางทิพย์ พรหมเชื้อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๑ 
4 นางปราณี พานพ่วง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๖ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1 นายนาวิน มูลมงคล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
2 นายแก่นนคร ขุนสงคราม รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
3 นายวันเพ็ญ เรืองโรจน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
4 นายจักริน พ่วงดี หัวหน้าส านักปลัด 
5 นายทวีศักดิ์ อุดมวิชชากร ผู้อ านวยการกองคลัง 
6 นายรัชพล เสือสอาด ผู้อ านวยการกองช่าง 
7 นางสาววิจิตรา ฉิ่งเล็ก ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๘ นายพงศ์ศักดิ์ นาคโต ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๙ นางสาวกุลศิริ เกสรมาลา ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร 

๑๐ นางสาวปนัดดา ศันเสนียกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
๑๑ นางสาวทับทิม แสงงาม นักจัดการงานทั่วไป 
๑๒ นางสาวอริญญา ปิ่นแก้วกาญจน์ นักวิชาการศึกษา 
13 นางเรวดี ยกย่อง เจ้าพนักงานธุรการ 
14 นายพงศ์ธร อองกุลนะ เจ้าพนักงานพัสดุ 
15 นางสาวรุจิรา น้อยผล เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
16 นางมลเทียน เชิงชั้น เจ้าพนักงานธุรการ 
17 นายสุพชัย ยิ้มละมัย ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
18 นางสาวดาวพระศุกร์ ม่วงศรี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
19 นางสาวสุจิตรา โชติรัตนฤทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
20 นายภคพล ชูลขันธ์ พนักงานทั่วไป 
21 นายวิรัตน์ พัดทอง พนักงานจ้างเหมา 
22 นางสาวกรรณิการณ์ หอยหวาน พนักงานจ้างเหมาฯ (ประชาสัมพันธ์) 
23 นายธีรพงศ์ อินมี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ 
24 นางวนิดา ครุฑกาศ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตะเภา 
25 นายชุมพร นาคประสบสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลหัวหิน 
26 นายภัทราวุธ ญาณสิทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองคร้า 
27 นางสาวอารียา ขวกเขียว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเหียง 
28 นางสาวปุณฑรีก์ ปานหอม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองซอ 
29 นางเพ็ญผกา ชัยนา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 :  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 1. แนะน าพนักงานส่วนต าบลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ จ านวน 3 อัตรา 

ดังนี้  
     1) นางสาวอริญญา ปิ่นแก้วกาญจน์ ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
     2) นายพงศ์ธร อองกุลนะ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 
     3) นางสาวรุจิรา น้อยผล ต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
ขอเรียนเชิญออกมาด้านหน้าที่ประชุมสภาฯ กล่าวแนะน าตัว 

นางสาวอริญญา ปิ่นแก้วกาญจน์ 
นักวิชาการศึกษาฯ 

ข้าพเจ้าชื่อ นางสาวอริญญา ปิ่นแก้วกาญจน์ ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
มาจากปราณบุรี เคยท างานอยู่ อบต.ปราณบุรี ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
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นายพงศ์ธร อองกุลนะ 
เจ้าพนักงานพัสดุ 

ข้าพเจ้าชื่อ นายพงศ์ธร อองกุลนะ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 
มาจากราชบุรี เคยท างานอยู่เอกชนบริษัทดีแทค  

นางสาวรุจิรา น้อยผล 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

ข้าพเจ้าชื่อ นางสาวรุจิรา น้อยผล ต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
มาจากปราณบุรี เคยท างานอยู่ อบต.ปราณบุรี ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้างานจัดเก็บ
รายได้ 

ประธานสภาฯ กล่าวยินดีต้อนรับทุกท่าน ก็ท าความรู้จักกันไว้นะครับมีอะไรจะได้สอบถามกัน
และขอให้ตั้งใจท างานเรียนรู้งาน ก็ฝากไว้ด้วยนะครับ จะได้ช่วยกันพัฒนา
ท้องถิ่นในต าแหน่งหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ 

ที่ประชุมฯ รับทราบ 

ประธานสภาฯ ล าดับต่อไป ก่อนที่จะไปในเรื่องของการติดตามประเมินผลแผนฯ ก็ขอให้ 
ผอ.ร.ร.แต่ะละท่ีได้กล่าวก่อน เนื่องจากมีภารกิจจะต้องเดินทางไปประชุมต่อ 
ขอเรียนเชิญครับ 

นางวนิดา ครุฑกาศ 
ผอ.ร.ร.บ้านหนองตะเภา 

ทางโรงเรียนหนองตะเภา ขอพูดในนามของกลุ่มโรงเรียนในเขตต าบลหินเหล็กไฟ 
เรื่องท่ีจะกล่าวมี ๔ เรื่อง ด้วยกัน 
    ๑. เรื่องการจัดเก็บขยะ เนื่องจากบางโรงเรียนไม่ได้เก็บเป็นประจ า ก็จะเป็น
โรงเรียนหนองซอ ส่วนโรงเรียนอ่ืนๆ ทางเจ้าหน้าที่ อบต.เข้าจัดเก็บขยะ             
เป็นประจ าทุกสัปดาห์ ก็ขอขอบคุณมาก ก็อยากขอให้ทาง อบต.หินเหล็กไฟ         
ช่วยติดตามเรื่องของโรงเรียนบ้านหนองซอด้วย 
    2. เป็นประเด็นในเรื่องของการตัดแต่งก่ิงไม้ โรงเรียนบุคลากรค่อนข้างน้อย ก็
ขอให้ทาง อบต.ช่วยเข้ามาตัดแต่งต้นไม้ ภายใน ภายนอก และรอบ ๆ โรงเรียน 
ซึ่งทางโรงเรียนไหนจะตัดแต่งต้นไม้ก็จะให้ท าหนังสือมาถึง อบต.หินเหล็กไฟ         
ก็รบกวนให้ทาง อบต.หินเหล็กไฟ ช่วยดูแลทางโรงเรียนในเรื่องนี้ด้วย  
    3. เรื่องการฉีดยุง ยุงค่อนข้างระบาทมาก โดยเฉพาะโรงเรียนหนองตะเภา
เอง พอฉีดไปแล้ว หลังฉีดจะมียุงเยอะหนักกว่าเดิม อยากให้ทาง อบต.หินเหล็ก
ไฟ ท าแผนเขาฉีดยุงเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือลดปริมาณยุง ส่วนเรื่องน้ าขังทาง
โรงเรียนเองก็ดูแลอยู่แล้ว และอยากให้มีแผนเข้าฉีดยุงทุกทุกโรงเรียน                 
เพราะยุงค่อนข้างเยอะทุกโรงเรียน แล้วจะเป็นไปได้ไหมถ้าอยากจะให้เขาฉีดยุง        
เป็นช่วงเวลาเสาร์อาทิตย์ เบื้องต้นได้คุยรายละเอียดกับ ผอ.กองสาธารณสุขฯ           
ในเรื่องนี้ไปแล้วบางส่วน จึงอยากเรียนถามทาง อบตหินเหล็กไฟ ว่าจะเป็นไปได้
ไหมถ้าให้เขาฉีดยุง ในช่วงเวลาเสาร์ - อาทิตย์ เนื่องจากจะได้ปิดโรงเรียนไว้
ประมาณ 2 วัน เพ่ือให้ยุงตายสนิทก่อนและค่อยกลับมาท าความสะอาด ในเช้า         
วันจันทร์  
     4. โรงเรียนบ้านหนองตะเภามีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของทาง อบต.หินเหล็กไฟ 
ด้วย อยากจะรบกวนทาง อบต.หินเหล็กไฟ ให้ช่วยเหลือเกี่ยวกับการติดเมทัลชีท
หรือว่าหลังคาอาคารของโรงเรียน เพราะว่าอากาศร้อนมากท าให้เด็กนอนร้อน 
เพราะแสงแดดส่องเข้าห้องพอดี และกิจกรรมด้านหน้าก็ท ากิจกรรมไม่ได้เลย              
จึงรบกวนให้ทาง อบต.หินเหล็กไฟ ช่วยดูแลในส่วนนี้ด้วย 
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ประธานสภาฯ ในส่วนของเรื่องยุงตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วไม่สามารถปล่อยให้มีลูกน้ าได้            
ก็จะเป็นหน้าที่ของทุกส่วนราชการที่มีหน้าที่ช่วยก าจัดลูกน้ า ส่วนเรื่องการ
บริหารเวลาในการจัดฉีดยุงก็ ให้ในส่วนของกองสาธารณสุขหาวิธีแก้ไข ส่วนเรื่อง
การติดเมทัลชีท ทางสมาชิก อบต.บุญเกล้า ตั๊งถาวรการ หมู่ที่ 4 ก็กล่าวเสมอ 
แต่ติดในเรื่องของการออกแบบ ซึ่งการที่จะน าเรื่องเข้าสู่สภานั้นจะต้องมีเอกสาร
และแบบให้พร้อมก่อน ตอนนี้ก็อาจจะหาวิธีทางอ่ืนเพ่ือเข้าไปช่วยเหลือในส่วนนี้ 
ขอเชิญ ผอ. โรงเรียนบ้านหนองซอ  

นางสาวปุณฑรีก์ ปานหอม 
ผอ.ร.ร.บ้านหนองซอ 

ขอแจ้งเพ่ิมเติมจากที่ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองตะเภา ได้แจ้งไปนะคะ ซึ่งปัญหา
ของทางโรงเรียนบ้านหนองซอ ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องปัญหาสายไฟ                  
ตรงบริเวณทางเข้าวัดค่อนข้างที่จะระโยงระยาง เกรงว่าจะมีรถเกี่ยว เข้าสักวัน
หนึ่ง ซึ่งทางโรงเรียนก็ยังขาดบุคลากรในด้านนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ให้ทาง 
อบต.หินเหล็กไฟ ที่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านสายไฟ เข้ามาเก็บ 
เพราะปัญหาต่อมาคือการตัดแต่งต้นไม้บริเวณด้านข้างท าไม่ได้เลยเพราะติด
สายไฟที่เยอะมาก ขอให้ทาง อบต.หินเหล็กไฟ พิจารณาด้วยในส่วนนี้ และเรื่อง
ต่อไปจะเป็นเรื่องขยะนับว่าเป็นปัญหาอีกด้านหนึ่ง ก็คือ จากที่เคยได้ขอถังขยะ
ไปก็ขอขอบคุณมาก แต่ปัญหาที่ตามมาตอนนี้ คือ ชุมชนก็จะเอาขยะไปไว้รวม 
ตอนแรกจะไว้หน้าโรงเรียน ต่อมาย้ายไปอีกฝั่งเขาก็ไม่อยากให้มีถังขยะไว้หน้า
บ้านตนเอง มีการเคลื่อนย้ายไปตั้งที่ศาลาของโรงเรียนซึ่งเห็นคุณครูแจ้งว่าศาลา
นั้นมีไว้เพ่ือรับแขกด้วย ก็ยังมีการขยับถังไปมา จนตอนนี้ถังขยะได้มาตั้งอยู่หน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.หินเหล็กไฟ เรียบร้อยแล้ว ท าให้ภูมิทัศน์ดูไม่ดี          
จึงอยากให้ทาง อบต.หินเหล็กไฟ ช่วยดูแลในส่วนนี้ว่าเห็นควรท าอย่างไรจึงจะ
ท าให้ภูมิทัศน์บริเวณนั้นดีขึ้น  

ประธานสภาฯ ในเรื่องของสายไฟนั้น คาดว่าน่าจะเป็นสายเคเบิลส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาทุกที่ 
ดังนั้นต้องประสานงานกับทางไฟฟ้าว่าจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร ส่วนเรื่องขยะ
ตกค้างให้ติดต่อกองสาธารณสุขได้เลย เพราะหากเป็นขยะติดเชื้อก็จะเป็น
อันตรายต่อเด็ก 

นายนิยม อ่ิมอาบ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 

ที่บอกว่าสายเคเบิลนี้ไม่ใช่นะครับเป็นสายไฟผมเคยแจ้งแล้วในที่ประชุมสภาฯ 
แต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข ส่วนเรื่องขยะท่ีไปรวมทิ้งไว้ก็ยังไม่ได้ถูกจัดเก็บ 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ ล าดับต่อไปขอเชิญ ผอ. โรงเรียนบ้านหนองเหียง  
นางสาวอารียา ขวกเขียว 
ผอ.ร.ร.บ้านหนองเหียง 

ขอสอบถามว่า อบต.หินเหล็กไฟ มีความพร้อมหรือไม่ในเรื่องของการตัดแต่ง
ต้นไม้หรือไม ่

ประธานสภาฯ การตัดแต่งต้นไม้สูงต้องใช้รถกระเช้า แต่เนื่องจากรถกระเช้าคันเก่าเสียและรถ
กระเช้าอีกคันก็มีการใช้งานอยู่ แต่ก็จะรีบด าเนินการให้ ก็ขอฝากท่านนายก 
อบต.หินเหล็กไฟ ด้วยในเรื่องนี้ 

นายนาวิน มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

รับทราบ จะรีบด าเนินการให้แล้วเสร็จ 

นางเพ็ญผกา ชัยนา 
ผอ.ร.ร.บ้านวังโบสถ์ 

ขอขอบคุณเรื่องขยะที่ได้มีรถขยะเข้ามาจัดเก็บแล้ว ส่วนเรื่องตัดแต่งต้นไม้                     
ทาง อบต.หินเหล็กไฟ รถกระเช้าว่างหรือไม่เพราะไปไม่ถึงฝ้า ซึ่งอยู่ชั้น ๓ ของ
โรงเรียน 
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ประธานสภาฯ ในส่วนเรื่องนี้อาจมีค่าใช้จ่าย ต้องลองปรึกษาดู 
นายหวัด ด่านกลาง 
รองประธานสภาฯ 

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ และโรงเรียนบ้านหนองเหียง ขอให้ทาง อบต.หินเหล็กไฟ 
ให้ความส าคัญนี้เพราะเด็กเยอะอันตราย 

ประธานสภาฯ ลองดูว่าซ่อมยังไงได้คันเก่าอาจเปลี่ยนท้ายแล้วโอนให้งานป้องกันด าเนินการต่อ 
นายนาวิน มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

เรื่องต้นไม้ให้ ผอ.กองช่าง เป็นผู้ด าเนินการ 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ 2. เรื่องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ             

ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี               
(พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
ข้อกฎหมาย 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561  
     ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจ
หน้าที่ ดังนี้ 
(1) ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
(4) แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร 
     ข้อ  30 องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นอาจมอบให้หน่ วยงานหรื อ
บุคคลภายนอกด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีขั้นตอน
ด าเนินการ ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด 
ขอบข่ ายและรายละเ อียดของงานที่ จะมอบหมายให้หน่ วยงานหรื อ
บุคคลภายนอกด าเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตาม
ประเมินผล 
(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลรายงานผลการด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อ
คณะกรรมกรรมติดตามและประเมินผลเพ่ือประเมินรายงานผล เสนอความเห็น
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
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ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0810.3/ว6732 ลงวันที่  6 
พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ 29 (3) และข้อ 
30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
ให้ด าเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น กรอบ
ระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาเรื่อง
ดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือน
ธันวาคมก็ได้ฯ 
ขอเรียนเชิญปลัด อบต.หินเหล็กไฟ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 

นางจิราพร รอดภัย 
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

เอกสารทางเจ้าหน้าที่ได้แจกให้ที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ขอให้ที่ประชุมอ่าน
รายละเอียดตามเอกสารได้เลย 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ มีท่านใดสงสัยหรือต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 2 :  รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ การรับรองรายงานการประชุมนี้มีทั้งหมด 2 ครั้ง ด้วยกัน จึงขอมติที่ประชุม 

2 ครั้ง 
      ๑. การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ ๑ 
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 
    เนื่ องจากการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่  ๔ ประจ าปี  พ.ศ .2562                
ครัง้ที่ 2 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เพราะว่าสาระส าคัญตกหล่นไปหรือ
เป็นไปตามที่เห็นควร ที่ประชุมจึงมีมติให้แก้ไขรายงานการประชุม ดังนั้น ให้ที่
ประชุมดูรายละเอียดเอกสารรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี 
พ.ศ.2562 ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 อีกครั้งว่ามีข้อความใดอัน
เป็นสาระส าคัญที่ตกหล่นไปก็สามารถแจ้งที่ประชุมเพ่ือท าการแก้ไขรายงานการ
ประชุมต่อไป หากไม่มีการแก้ไขแล้วก็จะขอมติต่อที่ประชุมด้วย 

ที่ประชุม ให้การรับรองการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ ๑ 
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 

ประธานสภาฯ      2. ให้สมาชิกตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี 
พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ว่ามีข้อความใดอันเป็น
สาระส าคัญที่ตกหล่นไปก็สามารถแจ้งที่ประชุมเพ่ือท าการแก้ไขรายงานการ
ประชุมต่อไป หากไม่มีการแก้ไขแล้วก็จะขอมติต่อที่ประชุมด้วย 
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ที่ประชุม ให้การรับรองการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 

ระเบียบวาระท่ี 3 :  กระทู้ถาม 
 - ไม่มี – 
ระเบียบวาระท่ี 4 :  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
 - ไม่มี – 
ระเบียบวาระท่ี 5 :  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภาฯ 
 
 
นายนาวิน มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

5.1 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563  
ผู้เสนอญัตติ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 
      หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
         ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
- ขอเชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องช้ีแจงต่อที่ประชุม 

นายทวีศักดิ์  อุดมวิชชากร 
ผอ.กองคลัง 

โอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 3 รายการ ดังนี้ 

 

หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/
รายการ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบประมาณหลัง
โอน 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายกรณี
มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

เงินเดือน เงินเดือน
พนักงาน 

เพื่อจ่ายเป็น
เงินเดือนให้แก่
พนักงานส่วน
ต าบล ของกอง
คลัง 

2,108,000 1,647,895 16,000 - 1,631,895 1. โอนลด เพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ 1. ค่าจัดซื้อโตะ๊ท างาน
แบบเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 
ตัว 2. จัดซื้อเกา้อี้ส านกังาน 
จ านวน 2 ตัว  
เป็นเงิน 16,000.- บาท 

    1,631,895 28,000 - 1,603,895 2. โอนลด เพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทยี ู
คุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ 
ธันวาคม 2562 จ านวน 1 เครื่อง 
เป็นเงิน 28,000.- บาท 

    1,603,895 16,000 - 1,587,895 3. โอนลด เพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
รายการ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction  แบบฉกีหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
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Printer)  คุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวง
ดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับเดือนมีนาคม 2562  
จ านวน 2 เครื่อง 
เป็นเงิน 16,000.-บาท 

รวมโอนลด 60,000 -   
 

ประธานสภาฯ มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมตเิอกฉันท์อนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่าย ตามเสนอ 
นางสาวกุลศิริ เกสรมาลา 
ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร 

โอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 4 รายการ ดังนี้ 

 

หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/
รายการ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ
หลังโอน 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายกรณีมี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

ค่าใช้สอย รายจ่าย
ให้ได้มา
ซ่ึงบริการ 

รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซ่ึงบริการ
เพื่อจ่ายเป็น 1. 
ค่าถ่ายเอกสาร 
เย็บเล่ม เข้าปก
หนังสือ 
ข้อบัญญัติ หรอื
สิ่งพิมพ์ต่างๆ  
ฯลฯ 

190,000 171,200 27,400 - 143,800 1. โอนลด เพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ 1. โครงการจัดซ้ือโตะ๊
คอมพิวเตอร์ขาเหล็ก จ านวน 1 ตัว  
เป็นเงิน 3,500.- บาท 
2. โอนลด เพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ โครงการจัดซ้ือโต๊ะเหลก็
ส านักงาน ขนาด 4 ฟุต จ านวน 1ตัว 
เป็นเงิน 4,000.- บาท 
3. โอนลด เพื่อต้ังจ่ายรายการใหม ่
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ โครงการจัดซ้ือเก้าอี้
ส านักงาน จ านวน 1 ตวั 
เป็นเงิน 3,900.-บาท 
4. โอนลด เพื่อต้ังจ่ายรายการใหม่ 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
รายการ โครงการจัดซ้ือคอมพวิเตอร์
โน๊ตบุ๊ค จ านวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ใน
งานราชการกองส่งเสริมการเกษตร 
เป็นเงิน 16,000.- 

รวมโอนลด 27,400 -   
 

ประธานสภาฯ มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมตเิอกฉันท์อนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่าย ตามเสนอ 
นายจักริน  พ่วงดี 
หัวหน้าส านักปลัด 

โอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 5 รายการ ดังนี้ 

 

หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/
รายการ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบประมาณหลัง
โอน 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

เงินเดือน 
 
 

เงินเดือน
พนักงาน 
 

เพื่อจ่ายเป็น
เงินเดือนให้แก่
พนักงานส่วน

4,998,960 
 
 

3,929,020 95,000 - 3,834,020 
 

1. โอนลด เพื่อต้ังจ่ายรายการ
ใหม ่
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
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ต าบล  
 
 

 
 
 

ประเภท ครุภัณฑ์ส ารวจ 
รายการ จัดซื้อค้อนทดสอบ
พร้อมจอแสดงผลดิจิตอลและ
ฟังก์ชั่นเสียงเพื่อใช้กับการ
ทดสอบแบบไม่ท าลาย (NDT) 
ส าหรับคอนกรีตทุกประเภท 
จ านวน 1 เครื่อง  
เป็นเงิน  95,000.-  บาท 

    3,834,020 34,800  3,799,220 2. โอนลด เพื่อต้ังจ่ายรายการ
ใหม ่
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน (ราคารวมค่า
ติดต้ัง) ขนาด 18,000 บีทยี ู
-แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 
ระบบ Inverter (ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์แนบท้าย) 
จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 
34,800.- บาท 

    3,799,220 6,300 - 3,792,920 3. โอนลด เพื่อต้ังจ่ายรายการ
ใหม ่
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
รายการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก(Inkjet) ส าหรับกระดาษ 
A3 
จ านวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ลง. 
15 มี.ค. 62) 
เป็นเงิน 6,300.-บาท 

    3,792,920 24,000 - 3,768,920 4. โอนลด เพื่อต้ังจ่ายรายการ
ใหม ่
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 
รายการ จัดซื้อตู้ล าโพงเคลื่อนที่ 
มีแอมป์ในตัว 15 นิ้ว USB 
ล าโพงพร้อมไมล์พกพา 300 
วัตต์ มีไมค์ลอยคู่ ล าโพงล้อลาก 
15” เครื่องขยายเคลื่อนที่ 
ไมโครโฟน จ านวน  
2 ชุด เป็นเงิน 24,000.-บาท 

    3,768,920 32,000 - 3,736,920 5. โอนลด เพื่อต้ังจ่ายรายการ
ใหม ่
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 
รายการ จัดซื้อไมค์โครโฟนไร้สาย
, ไมค์ลอยแบบมือถอืชนิดไมค์
เด่ียวในระบบดิจิตอล 2.4 GHz 
ISM Band ประกอบด้วย 
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เครื่องรับสัญญาณ GLXD2 
Transmitter with SM58 
capsule (ไมโครโฟนไร้สาย) 
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 
32,000.-บาท 

รวมโอนลด 192,100 -   
 

ประธานสภาฯ มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมตเิอกฉันท์อนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่าย ตามเสนอ 

ประธานสภาฯ 
 
นายนาวิน มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

5.๒ ญัตติ เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
ผู้เสนอญัตติ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.๒๕๔๓) 
     หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณหมวด  
         ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
- ขอเชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องช้ีแจงต่อที่ประชุม 

นางสาววิจิตรา  ฉิ่งเล็ก 
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 

กองการศึกษาฯ ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จ านวน 1 
รายการ ดังนี้ 

 

หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/
รายการ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

จัดซื้อโทรทัศน์ 
แอล อ ีดี 
(LED TV) 

 
 

28,000 
 

(1) จัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)  
จ านวน 28,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็น         
ค่าจัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 
40 นิ้ว จ านวน 2 เครื่อง ให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า 
1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียด
ข อ ง จ อ ภ า พ  (Resolution) 
1920x1080 พิกเซล แบบ Smart TV 
2) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดจอภาพ  
ขั้นต่ า 40 นิ้ว 
3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ  
LED Backlight 
4) สามารถ เชื่ อมต่ออิน เตอร์ เน็ต ได้ 
(Smart TV) 
5 )  ช่ อ ง ต่ อ  HDMI ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  2 
ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณ
ภาพและเสียง 
6) ช่องต่อ  USB ไม่น้อยกว่า  1 ช่อง 
สัญญาณ รองรับไฟล์ภาพ เพลง และ

(1) จัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV จ านวน 27,000 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี 
ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ
ความละเอียดจอภาพ  1920 x 1080 
พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว จ านวน 2 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 13,500.- บาท ให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา  
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า 
โดยคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
ระดับความละเอียดจอภาพ  
1920x1080 พิกเซล 
1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียด
ข อ ง จ อ ภ า พ  (Resolution) 
1920x1080 พิกเซล                   
2) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดจอภาพ  
ขั้นต่ า 40 นิ้ว 
3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ 
LED Backlight 
4) สามารถ เชื่ อมต่ออิน เตอร์ เน็ต ได้ 
(Smart TV) 
5) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง         
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ภาพยนตร์ 
7) มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
(จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ส านักมาตรฐานงบประมาณส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2562) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น พ.ศ.
2561- 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 

เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง 
6) ช่องต่อ  USB ไม่น้อยกว่า  1 ช่อง 
รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์ 
7) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ใน
ตัว 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
(จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ส านักมาตรฐานงบประมาณส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2562) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น พ.ศ.
2561- 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 

 

ประธานสภาฯ มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมตเิอกฉันท์อนุมัติ ให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามเสนอ 
ประธานสภาฯ 

 

นายนาวิน มูลมงคล 

นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

5.๓ ญัตติ เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ผู้เสนอญัตติ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
ข้อกฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.พ.ศ.
2541 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543     
หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณหมวด  
         ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
         ข้อ ๓๑ การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้
เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้                
มีอ านาจให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี 
- ขอเชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องชี้แจงต่อที่ประชุม 

 

นางมลเทียน เชิงช้ัน  
เจ้าพนักงานธุรการ 

กองช่าง ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หมวดค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 

 

หมวด
รายจ่าย 

ประเภทรายจ่าย 
โครงการ/
รายการ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่างานก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค 

 421,400 

 

เพื่อเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยลุงชวน หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์ 
ต าบลหินเหล็กไฟ ผวิจราจรกวา้ง 3.70 
เมตร ระยะทาง 178 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
685.60 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
ด้านซ้ายทางฝั่งขาเข้าซอย 0.20 เมตร 
ระยะทาง 103 เมตร และติดตั้งป้าย
โครงการสร้างตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน

เพื่อเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยลุงชวน หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ ์
ต าบลหินเหล็กไฟ ผวิจราจรกวา้ง 3.70 
เมตร ระยะทาง 178 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
658.60 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
ด้านซ้ายทางฝั่งขาเข้าซอย 0.20 เมตร 
ระยะทาง 103 เมตร และติดตั้งป้าย
โครงการสร้างตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
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ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ล าดับที่ 32 หนา้ 
184 ค่าพิกัดจุดเร่ิมต้นโครงการ ละติจดู 
12.59567 ลองจิจูด 99.87592 ค่า
จุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.59599 
ลองจิจูด 99.87754 จ านวน  
421,400.-บาท 

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ล าดับที่ 32 หนา้ 
184 ค่าพิกัดจุดเร่ิมต้นโครงการ ละติจดู 
12.59567 ลองจิจูด 99.87592  
ค่าจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 
12.59599 ลองจิจูด 99.87754 
จ านวน  421,400.-บาท 

 

ประธานสภาฯ มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมตเิอกฉันท์อนุมัติ ให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงตามเสนอ 
ประธานสภาฯ 
 
 
นายนาวิน มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

5.๔ ญัตติขออนุมัติยกเลิกจ่ายเงินสะสม จ านวน 4 โครงการ ตามมติที่
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 เม่ือวันที่ 
30 ตุลาคม 2562 เป็นเงินจ านวน 3,054,000 บาท  
ผู้เสนอญัตติ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
    1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รอบสระน้ าสาธารณะ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องออก  
ก าลังกายหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน หมู่ที่9 บ้านขอนทอง จ านวน 
1,319,700.- บาท                     
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก รอบสระน้ าสาธารณะ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดซื้ออุปกรณ์เครื่อง
ออกก าลังกายหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหินหมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง ต าบล
หินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 110 เมตร และผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 138 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 882 ตารางเมตร  และลาน คสล. ขนาดกว้าง 19.00 
เมตร ยาว 48.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 912 ตาราง
เมตร ลงลูกรังรองพ้ืนทางหนา 0.10 เมตร สร้างตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบล หินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ล าดับที่ 15 หน้า 
351  
ค่าพิกัดสถานที่ก่อสร้างโครงการ ละติจูด 12.56591 ลองจิจูด 99.88905    
    2. โครงการเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาและฝ้าเพดานอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ขนาด 51 – 80 คน และอาคารห้องครัวห้องน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อนุบาลหัวหิน หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง จ านวน 269,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่างานเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาและฝ้าเพดานอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ขนาด 51 – 80 คน และอาคารห้องครัวห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล
หัวหิน หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง ต าบลหินเหล็กไฟ และติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 
1 ป้าย  ค่าพิกัดโครงการ ละติจูด 12.56607 ลองจิจูด 99.88902 

    3. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย        
หมู่ที่ 9 จ านวน 425,300 บาท ตามรายการ ดังนี้ 
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ล าดับ ประเภทเครื่องออกก าลังกาย ราคา 
1 เครื่องออกก าลังกายแขน 19,000 
2 เครื่องดึงไหล่ออกก าลังกายแขน 19,000 
3 เครื่องลดหน้าท้อง 17,000 
4 เครื่องออกก าลังข้อเข่า 13,000 
5 เครื่องซิทอัพหน้าท้อง 8,900 
6 เครื่องออกก าลังขา 13,000 
7 เครื่องดัดหลังลดหน้าท้อง 15,000 
8 เครื่องบริหารข้อเข่า จักรยานล้อเหล็ก 24,000 
9 เครื่องยกน้ าหนัก 19,000 

10 เครื่องบริหารไหล่และขา 17,000 
11 เครื่องลู่วิ่งอเนกประสงค์ 29,000 
12 เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่แบบคู่ 29,000 
13 เครื่องบริหารข้อสะโพกชนิดเหวี่ยงแบบคู่ 29,500 
14 เครื่องดึงแขนลดหน้าท้อง 19,000 
15 เครื่องซิทอัพหน้าท้องคู่ 22,000 
16 เครื่องเดินลูกกลิ้ง 26,000 
17 เครื่องออกก าลังกายแขนแบบหมุนวงล้อ 4 ที ่ 27,000 
18 เครื่องออกก าลังกายแขนแบบดันออกคู่ 29,900 
19 เครื่องออกก าลังกายแขนแบบดันออกเดี่ยว 22,000 
20 เครื่องยกน้ าหนัก (แบบนั่ง) 27,000 

 

 4. โครงการติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน จ านวน 1,040,000 บาท 
    1.ชุดเครื่องส่งวิทยุระบบกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM ประกอบด้วย
รายการดังนี้ 
 (1) เครื่องส่งวิทยุชนิดไร้สายแบ่งกลุ่มเพิ่ม อย่างน้อย 50 กลุ่ม 1 เครื่อง 
 (2) เครื่องรับพร้อมขยายสัญญาณ (มอก.1195-2536) 1 เครื่อง 
 (3) ล าโพงฮอร์นขนาด 15 นิ้ว 2 ล าโพง 1 ชุด 
 (4) สายน าสัญญาณขนาด 8 PDF 1 ชุด 
 (5) สายอากาศ Folpole 4 stack 1 ชุด 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ล าดับที่ 6 หน้า 386 
ขอเชิญปลัด อบต.หินเหล็กไฟ ช่วยช้ีแจงหลักการและเหตุผลเพิ่มเติมต่อที่ประชุม 

นางจิราพร รอดภัย 

ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 
โครงการที่ ๑ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รอบสระน้ าสาธารณะ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องออก  ก าลังกาย
หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน หมู่ที่9 บ้านขอนทอง จ านวน 1,319,700.- 
บาท   
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     หลักการและเหตุผล สืบเนื่องจากการขอใช้ที่สาธารณะ ในเรื่องของการพัฒนา ซึ่งก็คือ
การปรับเปลี่ยนสภาพพ้ืนที่รกร้าง หรือที่สาธารณะที่ประชาชนในประโยชน์ร่วมกัน มาเป็น
ในเรื่องของสนามกีฬา หรือสวนสาธารณะก็แล้วแต่ ในเรื่องขั้นตอนของการขอใช้จะต้อง
ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะพิจารณาด าเนินการ จึงเป็นที่มาในเรื่อง
ของการด าเนินการขออนุมัติยกเลิกจ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการดังกล่าว เนื่องจากติดใน
เรื่ อ งของการที่ ยั ง ไม่ ได้ ขออนุญาตการใช้ที่ ส าธ ารณะให้ ถู กต้ องตามระเ บียบ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งในการใช้ที่สาธารณะจะเป็นไปตามมาตรฐานการดูแลที่สาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งแนวทาง
ปฏิบัติมาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศได้บังคับใช้  จึงเป็นที่มาของการขอ
อนุมัติยกเลิกจ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการที่ ๑ 

โครงการที่ 2 : โครงการเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาและฝ้าเพดานอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ขนาด 51 – 80 คน และอาคารห้องครัวห้องน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน 
หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง จ านวน 269,000.00 บาท 

      หลักการและเหตุผล เนื่องจากไม่มีแผนพัฒนาท้องถิ่นรองรับ ซึ่งขัดต่อระเบียบและก็
หนังสือสั่งการในเรื่องของการจ่ายขาดเงินสะสมที่จะต้องให้มีแผนพัฒนาท้องถิ่นรองรับใน
การใช้จ่ายเงินสะสม 

โครงการที่ 3 : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย 
หมู่ที่ 9 จ านวน 425,300 บาท ตามรายการ ดังนี้ 
      หลักการและเหตุผล เนื่องจากถ้าตามหลักเราดูจริงจะเห็นได้ว่าปรากฏอยู่ในโครงการ
ที่ ๑ ที่กล่าวขอยกเลิกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก รอบสระน้ าสาธารณะ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องออก ก าลัง
กายหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน หมู่ที่  9             บ้านขอนทอง แต่เมื่อ
ตรวจสอบในเรื่องของเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวในแผนแล้ว จะไม่มี
วัตถุประสงค์ในการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาเอาไว้ในโครงการดังกล่าว จึงเป็นที่มาขอการขอ
อนุมัติยกเลิกจ่ายขาดเงินสะสม 
โครงการที่ 4 : โครงการติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน จ านวน 1,040,000 บาท 

      หลักการและเหตุผล เมื่อได้ตรวจสอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2565 
แล้วปรากฏว่าในการประเมินที่ตั้งไว้ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม            ที่ค านวณต่อจุด/
จุดละห้าหมื่นกว่าบาท จะไม่รวมในเรื่องของแม่ข่าย เครื่องส่งวิทยุเสียงไร้สาย เมื่อในแผน
ปรากฎในตัวของแม่ข่าย จึงเป็นที่มาของการขออนุมัติยกเลิกโครงการที่ 4 จ านวนเงิน   

นายณรงค์เดช อินมี 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙ 
เรื่องท่ีก่อสร้างลานออกก าลังกายเพ่ือสุขสภาพ ผมในฐานะตัวแทนหมู่บ้าน ก็ได้เข้าประชุม
สมาชิกทุกบ้านก็น ามาซึ่งโครงการนี้ การดูแลประชาชนในด้านสุขภาพตัวนี้ก็ส าคัญ ไม่ใช่ว่า
จะคิดท าขึ้นเอง เรื่องร่างกายของคนในหมู่บ้านการสร้างลานออกก าลังกายก็จะท าให้
สุขภาพแข็งแรงขึ้นมา ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข ซึ่งเป็นสถานที่ที่คนในหมู่บ้านก็
สามารถมาออกก าลังกายได้ ซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าตอนที่มีการรังวัดที่ดินผมก็ได้ถามเจ้าหน้าที่
ที่ดินว่าถ้าออกเป็น                    ที่สาธารณะประโยชน์แล้ว หมู่บ้านสามารถท าอะไรได้
บ้าง โดยที่ดินได้กล่าวว่าท าได้แต่ต้องเป็นมติของหมู่บ้านเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมทุกอย่างท า
ได้ ไม่ทราบว่าตัวนี้ท่านปลัดตอบแทนท่านนายกว่าโครงการนี้เป็นของ หมู่ที่ ๙ หรือไม่ ที่
ความผิดที่ผ่านมา ๒๐ กว่าปี นี่เป็นลานออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพของหมู่บ้าน เราอย่าเพ่ิง
คิดไปสร้างถึงสนามกีฬา แต่นี่เพ่ือสุขภาพและเพ่ือต าบลของเรา และจะฝากไว้ว่าการจะท า
อะไรนี่เป็นมติของหมู่บ้าน 



~ ๑๕ ~ 
 

นายบุญสืบ ดิษฐทองค า 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 
๑๔ 

กรณีนี้ หมู่ที่ ๙ ท าไม่ได้แล้วหมู่ ๑๔ มีเหตุการณ์เหมือนกัน แล้วตอนนี้มีอะไรๆ มาอยู่ในที่
สาธารณะทั้งนั้นเลย แล้วต้องท าอย่างไรบ้าง เพราะตอนนี้สับสนเรื่อง ที่หลวง เพราะที่ของ
ผมก็มีลานออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพเหมือนกัน แต่จะมีปัญหาหรือไม่ 

ประธานสภาฯ ในกรณีของ หมู่ที่ ๑๔ ก็ได้รับการอนุมัติจากสภาในการจัดท าสถานที่ออกก าลังกายเป็น
ลานคอนกรีต ก็ลักษณะใกล้เคียงกับหมู่ ๙ ก็เป็นที่ นสล. เช่นกัน 

นายสุดจริต กลิ่นอยู่ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 
๑๕ 

ขอสอบต่อว่าเรื่องที่ผมเข้าใจแล้วขั้นตอนมาจบตรงนี้ได้อย่างไร วันที่ออกส ารวจ ออกแบบ 
จนกระทั่งเม็ดเงินออกมาแล้วก็มาตัด ก็ไม่ทราบว่างยังไง เพราะการที่ประมาณราคาค่า
ก่อสร้างทุกอย่าง ซึ่งจะต้องจบตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว แต่นี่มาตัดตอนสุดท้ายเลย และจ่ายขาด
ไปแล้วด้วย แล้วที่ผ่านมาหมู่บ้านอ่ืนที่ท าไปแล้วเหตุการณ์เหมือนกันล่ะครับ จะท าอย่างไร  
เพราะพวกท่านรู้กฎหมาย พวกผมไม่รู้กฎหมายหรอกคับ ผิด ถูก จึงอยากทราบว่าแล้วที่
ผ่านมาที่ท าการก่อสร้างไปแล้ว มีการขออนุญาตไม่ถูกต้องจะต้องท าอย่างไร และอีก ๕ 
หมู่บ้าน ที่จ่ายไปแล้วมีตรงไหนอีกที่เหมือนกรณีนี้ก็ไม่ทราบว่าจะมีปัญหาหรือไม่ 

ประธานสภาฯ ก็เป็นสิ่งที่ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถอภิปรายได้ ไม่สารถบันทึกรายงานการประชุมได้ ตาม
ระเบียบการประชุมสภาฯ แต่ก็สามารถให้แง่คิดได้  

นายหวัด ด่านกลาง 
รองประธานสภาฯ 

ขอตั้งข้อสังเกตุ กรณีตัดงบประมาณหมู่ที่ ๙ อยากจะถามย้อนกกลับไปว่า           การ
ประชาคมหมู่บ้านก็ต้องมีแผน ต่อมาก็เสนอเข้าที่ประชุมสภา ถัดมาก็เสนอผู้บริหาร ส านัก
งบประมาณ เพราะอะไรท่านถึงไม่ดูก่อนว่าอะไรท าได้หรือไม่ได้  นี่งบประมาณจะท าอยู่
แล้วอีกไม่กี่วันท่านมาตัด ผมเองก็งง ถ้าไม่มีแผนก็ตัดได้แต่นี่เขามีแผนรองรับ แต่ท าไม่ได้ 
จึงอยากฝากว่าก่อนที่ท่านจะตัดหรือจะรับเข้าสภาฯ คณะบริหาร ส านักงบประมาณ ท่าน
ต้องดูดีๆ ก่อนว่าท าได้หรือไม่ได้ เพราะเสนอเรื่องเข้ามาแล้วชาวบ้านเขาก็หวัง แต่นี่ท า
ไม่ได้ชาวบ้านเขาก็ผิดหวัง ก็ขอฝากให้เข้มงวดหน่อยกับเรื่องนี้ 

นางจิราพร รอดภัย 
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

มีความเห็นว่า  
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.25๖๑  
      ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
           (๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่ด าเนินการ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
 

            ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการ
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพระยะยาว 

ดังนั้นโครงการที่ ๑ ที่ขออนุมัติยกเลิกใช้เงินสะสม ยังพอมีเวลาที่จะด าเนินการขออนุญาต
ใช้ที่ดินสาธารณะให้เสร็จสิ้น ก่อนด าเนินการจัดหาพัสดุเพ่ือก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  

ที่ประชุม มีมติเอกฉันท์ ให้ยกเลิกจ่ายเงินสะสมโครงการล าดับที่ ๒-๔ จ านวนเงินรวม ๑,734,300 
บาท ส าหรับโครงการที่ ๑ มีมติเอกฉันท์ไม่อนุมัติให้ยกเลิกจ่ายเงินสะสม โดยก าหนดให้
ด าเนินการขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะตามขั้นตอนของกฎหมาย และเมื่อได้รับอนุญาตจึง
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบต่อไป 

 

ประธานสภาฯ 5.4 ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  



~ ๑๖ ~ 
 

     (1) สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2563 
     (2) สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2564 
      ข้อกฎหมาย 
      (1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 
มาตรา 53 วรรคแรก ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัย
แล้วแต่  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
      (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น                   
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 
           ข้อ 21 วรรคแรก การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปี
นั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาใน
ที่ประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกขอแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ 11 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
           ข้อ 11 เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นน า
ปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ 
       (3) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่ม
เมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 

ที่ประชุม มีมติก าหนดสมัยประชุม ดังนี้ 
๑) สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3  

- สมัยสามัญ สมัยแรก เดือน มกราคม ตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๓๐  
  (อยู่ระหว่างสมัยประชุม) 
- สมัยสามัญท่ี ๒ เดือน พฤษภาคม ตั้งแต่วันที่ ๑ – 15 
- สมัยสามัญท่ี ๓ เดือน สิงหาคม   ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ 
- สมัยสามัญท่ี ๔ เดือน ธันวาคม   ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ 

(๒) สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖4 
     - สมัยสามัญ สมัยแรก เดือน มกราคม วันที่ ๑0 – 24 มกราคม 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ ท่านใดมีข้อหารือหรือพูดคุยเรื่องโครงการที่จะด าเนินการหรือไม่ 
นายณรงค์เดช อินมี 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 
ด้วยมีชาวบ้านหลายหมู่บ้านร้องเรียนเรื่องน้ าเสียล าห้วยสามพันนาม ขอให้มีการ
ตรวจสอบและแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

นายสุดจริต กลิ่นอยู่ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15 

สอบถามเรื่อง สะพานข้ามล าห้วย หมู่ที่ 1  

นายอภิชาติ  ชูลขันธ์ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 

ขอให้ช่วยด าเนินการไฟส่องสว่างบริเวณถนนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 สี่แยก และเรื่อง
ถนนเป็นหลุม  

ประธานสภาฯ ขอฝากให้กองช่างส ารวจถนนเป็นหลุม ซอยไร่แลนด์ ประสานงานกับแขวงการ



~ ๑๗ ~ 
 

ทางด้วย ส่วนกรณีสะพานข้ามล าห้วย หมู่ที่ ๑ ขอเชิญ ผอ.กองช่าง เป็นผู้ชี้แจง
รายละเอียด 

นายรัชพล เสือสอาด 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

กรณีสะพานเชื่อม หมู่ที่  1 ตามที่สมาชิกหมู่ที่  15 สอบถามข้าม บริษัท              
เอ แอนด์ พี ได้ท าหนังสือขออนุญาต อบต. และอบต.ได้ท าหนังสือส่งต่อไป          
ทีอ าเภอแล้ว อ าเภอท าหนังสือให้ อบต. ตรวจสอบและด าเนินการว่าเป็น
ประการใด โดยอ าเภอจะแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมการตรวจสอบ ซี่งกองช่างได้
ประสานงานอ าเภอแล้ว โดยมีสมาชิก ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมตรวจสอบอีกครั้ง 

นายสุดจริต กลิ่นอยู่ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15 

มีข้อสงสัยว่าท าไมมีการก่อสร้างเกิดขึ้นก่อนการขออนุญาต สมาชิกในพื้นที่ยังไม่
ทราบแต่มีการก่อสร้างแล้ว รวมถึงระบบน้ าเสียท าให้ชาวบ้านได้รับความ
เดือดร้อนหลายหมู่ จึงขอฝากให้ช่วยด าเนินการ 

นายรัชพล เสือสอาด 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

อาคาร 7 ชั้น เป็นบ้านพักของชาวต่างชาติ มีการขออนุญาตถูกต้อง ส่วนสะพาน
มีการก่อสร้างก่อนได้รับอนุญาต ซึ่งตามอ านาจหน้าที่ต้องให้ทางอ าเภอร่วม
ตรวจสอบ 

นายสุดจริต กลิ่นอยู่ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๕ 

กระผมได้ร่วมตรวจสอบกับผู้ใหญ่บ้าน พบว่าสะพานได้ด าเนินการก่อสร้างก่อน
ได้รับอนุญาต ซึ่งได้รับทราบก่อน และขอสอบถามว่างบประมาณจ่ายขาดเงิน
สะสม มีการด าเนินการครบทุกโครงการแล้วหรือไม่อย่างไร 

นายทวีศักดิ์ อุดมวิชชากร 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

กรณีท่ีท่านสมาชิกสอบถามว่างบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมมีการด าเนินการ
ครบถ้วนทุกโครงการแล้วหรือไม่นั้น ขออนุญาตชี้แจงต่อที่ประชุมว่าส าหรับ
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมที่สภามีมติอนุมัติเม่ือวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ได้
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 3 โครงการ ได้แก่ 
    1. โครงการติดตั้งกระจกโค้งจราจร จ านวน 30 จุด ภายในต าบลหินเหล็กไฟ 
วงเงินอนุมัติ 373,500.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 372,000.00 บาท 
    2. โครงการติดตั้งกระจกโค้งจราจร จ านวน 10 ชุด หมูท่ี่ 15 วงเงินอนุมัติ 
124,500.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 124,000.00 บาท 
    3. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกก าลังกาย วงเงินอนุมัติ 300,000.00 บาท 
ลงนามสัญญาซื้อขาย 299,000.00 บาท 
ส่วนโครงการที่เหลือกยังไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากยังไม่ได้รับแจ้ง
จากหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 

ประธานสภาฯ ขอให้ ผอ.กองคลัง แจ้งผลการด าเนินการในส่วนของงบลงทุนที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

นายทวีศักดิ์  อุดมวิชชากร 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

ส าหรับงบลงทุนที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น ขอชี้แจงแยก
ตามแหล่งเงินงบประมาณดังนี้ 
     1. งบประมาณรายจ่ายเพ่ิงเติม ฉบับที่ 1 ปี 2562 รวมทั้งสิ้น 30 
โครงการ ซึ่งได้มีการด าเนินการแล้ว 25 โครงการ โดยผู้รับจ้าง ส่งมอบงานแล้ว
จ านวน 20 โครงการ และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 5 โครงการ คงเหลือท่ียังไม่ได้
ด าเนินการ 5 โครงการ 
     2. งบจ่ายขาดเงินสะสม ตามข้อมูลเดิมมีทั้งสิ้น 37 โครงการ และมีการ
ยกเลิกไป 3 โครงการ คงเหลือ 34 โครงการ และได้ด าเนินการไปแล้ว 3 
โครงการ ดังนั้น จึงคงเหลือเพียง 31 โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 
     3. งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมทั้งสิ้น 41 
โครงการ ด าเนินการแล้ว 7 โครงการ ดังนี้ 



~ ๑๘ ~ 
 
 

1. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทียนชัย หมู่ที่ 2 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว 
2. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยพลประเสริฐ หมู่ที่ 13 ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว 
3. ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 11 รอลงนามในสญัญา 
4. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยชวาทอง หมู่ที่ 6 รอลงนามในสญัญา 
5. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสามพันนาม - หนองนกน้อย 

หมู่ที่ 12 
รอลงนามในสญัญา 

6. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองเหม 2 หมู่ที่ 5 รอลงนามในสญัญา 
7. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยส าราญรักษ์ (ต่อจากโครงการ

เดิม) หมู่ท่ี 8 
รอลงนามในสญัญา 

 

ประธานสภาฯ ขอให้แจ้งผู้ที่ชนะการประมูลโครงการที่รอลงนามในสัญญาทั้ง 5 โครงการด้วย 
นายทวีศักดิ์  อุดมวิชชากร 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

ส าหรับโครงการที่ได้ผู้ชนะการประมูลแล้วมีดังนี้ 
     1. ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 11 ผู้ชนะการประมูล ได้แก่ บริษัท 
สถาพรและอวสร จ ากัด ประมูลได้ในวงเงิน 1,329,300.00 บาท 
     ๒. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยชวาทอง หมู่ที่  6 ผู้ชนะการประมูล ได้แก่             
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สรัลกรก่อสร้าง ประมูลได้ในวงเงิน 930,000.00 บาท  
     3. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสามพันนาม - หนองนกน้อย หมู่ที่ 12 ผู้ชนะการ
ประมูล ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หัวหินคอนกรีต 2008 ประมูลได้ในวงเงิน 
1,377,000.00 บาท 
     4. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองเหม 2 หมู่ที่ 5 ผู้ชนะการประมูล ได้แก่      
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์ส าราญ คอนสตรัคชั่น ประมูลได้ในวงเงิน 683,000.00 
บาท 
     5. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยส าราญรักษ์ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 8 ผู้ชนะ
การประมูล ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์ส าราญ คอนสตรัคชั่น ประมูลได้ใน
วงเงิน 614,000.00 บาท 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
นายบุญเกล้า ตั๊งถาวรการ  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ 

ขอแจ้งให้ผู้บริหารพิจารณาจัดสรรตามความส าคัญ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องน้ า           
หมู่ที่ 4 ขอให้พิจารณาด าเนินการก่อน เพราะเป็นเรื่องส าคัญ ซึ่งเคยแจ้งต่อที่
ประชุมสภาฯ แล้วว่าขอให้พิจารณาเรียงล าดับความส าคัญในเรื่อง น้ า ไฟฟ้า ก่อน
งานก่อสร้างถนน และขอให้แจ้งเรื่องไฟตก  

นายรัชพล เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 

เรื่องประปา ไฟฟ้า กองช่างได้เสนอหนังสือไปแล้วประมาณเดือน พฤศจิกายน 
2562 ซึ่งรอการประมาณราคาจากทางการไฟฟ้า และจะด าเนินการท าหนังสือ
แจ้งไปอีกครั้งหนึ่งให้เร่งด าเนินการ โดยให้หมายเลขโทรศัพท์แก่สมาชิกสภา อบต.
ในแต่ละหมู่ไว้ทั้ง 2 ท่าน แล้วหากทางไฟฟ้าส่งประมาณราคามาแล้วจะรีบ
ด าเนินการให้ภายในปี 2563 ส าหรับงบจ่ายขาดเงินสะสม ได้เสนอราคากลาง
แล้ว จ านวน 18 โครงการ เนื่องจากมีโครงการจ านวนมาก การแต่งตั้ ง
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง และงบประมาณปี 2562 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1      
สาเหตุที่ด าเนินการของงบประมาณปี  พ.ศ. 2563 ก่อนนั้น เนื่องจากเป็น
โครงการที่ต่อเนื่องกัน ส าหรับเรื่องหอแชมเปญ หมู่ที่ 4 จะเร่งด าเนินการให้ และ
เรื่องไฟตกจะประสานงานกับทางไฟฟ้าให้  

นายสุดจริต กลิ่นอยู่ สอบถามว่า กระจกโค้ง มีการรับประกันหรือไม่ กรณีแตกเสียหาย 



~ ๑๙ ~ 
 

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15 
นายจักริน พ่วงดี 
หัวหน้าส านักปลัด 

ชี้แจงว่า กระจกเป็นแสตนเลส ขัดเงา ไม่ขุ่นมัว ไม่เป็นสนิม เป็นการจัดซื้อและ 
จ้างเหมาในการติดตั้ง และขอฝากสมาชิกช่วยกันสอดส่องดูแลความเสียหาย กรณี
เกิดความเสียหายขอให้รายงาน จุดที่ติดตั้งรวมทั้งหมด 40 จุด คงเหลือ 11 จุด 

นายนิยม  อ่ิมอาบ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 

แจ้งให้ทราบว่าผลการตรวจงานก่อสร้างถนนยางพาราของ หมู่ที่ 6 และหมู่ท่ี 16 
เรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดมีข้อหารืออีกหรือไม่ 
นายจักริน พ่วงดี 
หัวหน้าส านักปลัด 

แจ้งความคืบหน้าเรื่องยกฟ้องทางสาธารณะ หมู่ที่  14 ที่  อบต.หินเหล็กไฟ             
ตกเป็นจ าเลย ชั้นไต่สวนมูลฟ้อง ผลปรากฏว่าศาลยกฟ้อง ส่วนหลักที่น ามาปักไว้
คดียังไม่สิ้นสุด ยังไม่สามารรถรื้อถอนได้เนื่องจากเป็นคดีอาญาต้องรอผลจนกว่า
คดีจะถึงท่ีสุด  

นายสุดจริต กลิ่นอยู่ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15 

มีความเห็นว่าท าไมทาง อบต.หินเหล็กไฟ ไม่ฟ้องกลับเพราะเขาท าให้ถนน
เสียหาย ควรปรึกษากันเพ่ือให้เขาคืนสภาพถนนดังเดิม 

นายจักริน พ่วงดี 
หัวหน้าส านักปลัด 

เห็นว่าเป็นข้อเสนอที่ดี การฟ้องบุคคล เป็นคดีอาญา, การฟ้องเรื่องสภาพถนน 
เป็นคดีแพ่ง ซึ่งต้องรอให้คดีอาญาสิ้นสุดก่อนจึงจะด าเนินการต่อไปได้   

ประธานสภาฯ  ขอให้ทุกท่านติดตามข่าวสารการเลือกตั้งท้องถิ่น 
ที่ประชุม รับทราบ 
นางจิราพร รอดภัย 
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 
 

ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  เปิดรับสมัครระหว่าง
วันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

นายนาวิน มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

ขอแจ้งสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 ว่าศาลปกครองไดน้ัด วันที่ 30 มกราคม 2563 
 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดมีข้อสักถามหรือมีข้อหารืออีกหรือไม่ หากไม่มีจะขอปิดการประชุมสภาฯ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ  
 

กล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุม/ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และขอให้ทุกท่านดูแล
สุขภาพ ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านไปยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ถูกต้อง เพราะระเบียบมีการ
ตรวจสอบการยื่นภาษีย้อนหลัง 3 ปี  

ที่ประชุม รับทราบ 
ปิดประชุม  เวลา 13.40 น. 
 

 
 

ลงชื่อ    ผู้จดรายงานการประชุม 

        (นางจิราพร  รอดภัย) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
 
 

 

ลงชื่อ    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายณรงค์เดช  อินมี) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๙ 
 
 



~ ๒๐ ~ 
 

 
 

ลงชื่อ    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายสายชล  บุบผา) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๔ 
 
 

 

ลงชื่อ    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นางปราณี  พานพ่วง) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๖ 

  
 

  

     ลงชื่อ  

               (นายตรีธวัฒน์  สุขศรีปพัฒน์) 
           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
 

 
 


